



นางสาววิภากรัตน์ นิยมไทย
นิติกร สำนักกฎหมาย

พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๕๓

๑. บทนำ

“มวย” นั้นถือว่าเป็นกีฬาประเภทหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกีฬามวยไทยนั้น เป็นศิลปะการต่อสู้และเป็นวัฒนธรรมประจำชาติของไทยที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางจากชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมทั้งการแข่งขันมวยไทยได้กลายเป็นกีฬามวยที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ดังจะเห็นได้จากมีการจัดตั้งค่ายมวยไทยเพื่อฝึกสอนมวยไทยขึ้นในประเทศต่าง ๆ เช่น ประเทศแคนาดา ประเทศกรีซ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเทศเดนมาร์ก ประเทศเคนยา ประเทศญี่ปุ่น ประเทศบาห์เรน และประเทศฟิลิปปินส์ เป็นต้น และการที่มีชาวต่างชาติเข้ามาศึกษาศิลปะมวยไทยกับค่ายมวยไทยภายในประเทศเป็นจำนวนมาก มวยไทยจึงนับเป็นมรดกของชาติอันน่าภาคภูมิใจ

อย่างไรก็ตาม กีฬามวยนั้นเป็นกีฬาประเภทที่มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของนักมวย เพราะการชกมวยอาจนำมาซึ่งการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยเรื้อรัง และเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้ ประกอบกับพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๕๒ กฎหมายที่ควบคุมดูแลการแข่งขันมวยและส่งเสริมสนับสนุนกีฬามวยให้มีมาตรฐานยังไม่ได้ถูกนำไปใช้บังคับอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งบุคคลในวงการกีฬามวยและประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมายดังกล่าว ดังนั้น คอลัมน์การปฏิรูปกฎหมาย : Law Reform จึงขอนำเสนอบทความเรื่อง “พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๕๒” เพื่อเป็นการเผยแพร่กีฬามวยซึ่งถือเป็นศิลปะการต่อสู้ที่มีมาช้านาน โดยประกอบด้วยสาระสำคัญของพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๕๒ ตลอดจนอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้จากกีฬามวยดังต่อไปนี้

๒. ลักษณะของกีฬามวย^๑

“กีฬามวย” ตามความหมายในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๕๒ นั้น หมายถึงการแข่งขันชกมวยตามกติกาของศิลปะมวยไทยหรือกีฬามวยสากล ซึ่งมวยไทยและมวยสากลมีลักษณะที่แตกต่างกัน ดังนี้

^๑สรุปจาก พรพิมล เหวงศักดิ์โสภาคย์, นักมวย: อาชีพเสี่ยงที่ถูกมองข้ามด้านความปลอดภัย Boxer : The Overlooking Risky Career in Safety, วารสาร มจร. วิชาการ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๒๙ กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๕๔, หน้า ๘๔-๘๘.



“มวยไทย” เป็นกีฬาชกมวยบนเวทีที่มีกติกาให้ออกกำลังกายให้คู่ชกใช้เท้า เข่า และศอกได้ สำหรับความเป็นมาของมวยไทยนั้นเริ่มขึ้นเมื่อใดไม่มีหลักฐานปรากฏแน่ชัด แต่ในสมัยโบราณประเทศไทยมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศและมีการสู้รบกันอยู่เสมอ ชายไทยจึงนิยมฝึกมวยไทยควบคู่กับการฝึกอาวุธ ต่อมามวยไทยได้พัฒนาเป็นศิลปะการต่อสู้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากขึ้น มีลีลาการเคลื่อนไหวที่สวยงาม แข็งแกร่ง ดุดัน และเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน

“มวยสากล” เป็นกีฬาชกมวยบนเวทีที่มีกติกาห้ามคู่ชกใช้อวัยวะอื่นใดชกนอกจากหมัด เป็นศิลปะการต่อสู้ที่มีมาแต่โบราณโดยเป็นการต่อสู้ด้วยมือเปล่าของทหารในสนามรบและได้พัฒนาเป็นกีฬาในการแข่งขันโอลิมปิกยุคโบราณ โดยนักมวยในยุคนี้ไม่มีการจำกัดน้ำหนัก ไม่สวมเครื่องป้องกันตัว ไม่จำกัดว่าต้องใช้หมัดเท่านั้น และสามารถกัดหรือถองคู่ต่อสู้ได้เป็นการชกที่ไม่มีกติกามากนัก แต่ต้องถอดเสื้อผ้าทั้งหมดเพื่อป้องกันการชอนอาวุธ ต่อมาได้มีการกำหนดกติกาในการชกมวยสากลขึ้น มีการผลิตนวมขึ้นใช้ และพัฒนาเป็นมวยสากลในปัจจุบัน

มวยสากลนั้นได้แพร่เข้ามาสู่ทวีปเอเชียครั้งแรกที่ประเทศฟิลิปปินส์ โดยประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำเข้ามา จากนั้นจึงแพร่หลายเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่น สำหรับประเทศไทยมวยสากลได้เผยแพร่เข้ามาครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๔๕๕ มีแบบอย่างมาจากประเทศอังกฤษ โดยนำมาเผยแพร่ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และขยายต่อไปยังโรงเรียนต่าง ๆ มีการแข่งขันมวยนักเรียนแบบมวยสากลสมัครเล่น ต่อมามีการนำนักมวยสากลจากต่างชาติมาชกโชว์ และเมื่อเป็นที่นิยมก็มีการคัดเลือกนักมวยสากลชาวไทยขึ้นชกกับนักมวยต่างชาติ ในปี พ.ศ. ๒๔๗๒ จากนั้นกีฬามวยสากลในประเทศไทยก็ได้รับความนิยมเรื่อยมา

อย่างไรก็ดี กีฬามวยเป็นกีฬาประเภทที่นักมวยจงใจชกหรือทำร้ายซึ่งกันและกันและกันให้บาดเจ็บเพื่อนำมาซึ่งคะแนนและชัยชนะ กีฬามวยจึงก่อให้เกิดการบาดเจ็บต่อส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้หลายส่วน เช่น **บริเวณใต้คางและบริเวณหน้า** ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อผิวหนังเกิดบาดแผลและรอยฟกช้ำ **บริเวณใบหน้า** กระดูกใบหน้าแตก เป็นอันตรายต่อตาและฟัน **บริเวณกะโหลกศีรษะ** อาจทำให้กะโหลกแตก เส้นเลือดและเส้นประสาทฉีกขาด และการถูกชกซ้ำ ๆ อาจทำให้เป็นโรคพาร์กินสัน สมองเสื่อม บุคลิกภาพเปลี่ยนแปลง มีเลือดคั่งในสมองและอาจส่งผลถึงชีวิตได้

๓. WS:ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๓

เมื่อกีฬามวยเป็นกีฬาและศิลปะการต่อสู้ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ รัฐจึงจำเป็นต้องเข้ามาควบคุมดูแลการแข่งขันมวยให้มีมาตรฐาน จัดสวัสดิการแก่นักมวยและบุคคลในวงการมวยอย่างเหมาะสม โดยการตราพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๕๒^๒ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ เผยแพร่กีฬามวย และคุ้มครองความปลอดภัย สวัสดิภาพอนามัยของนักมวย ซึ่งพระราชบัญญัตินี้มีสาระสำคัญดังนี้

^๒พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๑๒๘ ก หน้า ๑๑ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๒.



๓.๑ บทนิยามสำคัญ

“กีฬามวย” หมายความว่า การแข่งขันชกมวยตามกติกาของศิลปะมวยไทยหรือกีฬามวยสากล

“นักมวย” หมายความว่า ผู้ซึ่งเข้าแข่งขันกีฬามวย

“นายสนามมวย” หมายความว่า ผู้ทำหน้าที่จัดการหรือดำเนินกิจการสนามมวย

“ผู้จัดการนักมวย” หมายความว่า ผู้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนและจัดการดูแลผลประโยชน์ของนักมวยโดยได้รับค่าตอบแทน

“ผู้จัดรายการแข่งขันมวย” หมายความว่า ผู้จัดให้มีการแข่งขันกีฬามวย

“หัวหน้าค่ายมวย” หมายความว่า ผู้เป็นเจ้าของค่ายมวย

“ผู้ตัดสิน” หมายความว่า ผู้ห้ามมวยบนเวทีและผู้ให้คะแนนในการแข่งขันกีฬามวย

“การล้มมวย” หมายความว่า การเข้าแข่งขันกีฬามวยโดยแสรังชกแพ้ และให้หมายรวมถึงการเข้าแข่งขันกีฬามวยโดยได้มีการกำหนดผลการแข่งขันไว้เป็นการล่วงหน้า หรือมีเจตนาเพื่อให้ผลการแข่งขันกีฬามวยเป็นไปตามที่กำหนดผลล่วงหน้า

“เงินรางวัล” หมายความว่า เงินที่ให้เป็นค่าตอบแทนแก่นักมวยในการแข่งขันกีฬามวยแต่ละครั้งตามที่ได้ทำความตกลงไว้

“บุคคลในวงการกีฬามวย” หมายความว่า นักมวย ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน ผู้จัดการนักมวย หัวหน้าค่ายมวย นายสนามมวย และผู้จัดรายการแข่งขันมวย

๓.๒ คณะกรรมการกีฬามวย กำหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการกีฬามวยขึ้นประกอบด้วย รัฐมนตรีซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามอบหมายเป็นประธานกรรมการ ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข



ผู้แทนกระทรวงแรงงาน นายกษมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่เกิน ๗ คน และให้ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยเป็นกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการกีฬามวยมีอำนาจและหน้าที่ที่สำคัญคือ ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ และเผยแพร่กีฬามวย โดยวางแผนและกำหนดมาตรการต่าง ๆ เกี่ยวกับกีฬามวย เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยและสวัสดิภาพของนักมวย และพิจารณาและเสนอความเห็นในการออกกฎระเบียบเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่และจรรยาบรรณของบุคคลในวงการกีฬามวย

๓.๓ การส่งเสริมและคุ้มครอง กำหนดให้คณะกรรมการกีฬามวยมีอำนาจให้ทุน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อส่งเสริมสวัสดิการให้แก่บุคคลที่อยู่ในวงการกีฬามวย ในกรณีที่ประสบอุบัติเหตุ เจ็บป่วยจากการแข่งขันกีฬามวยและยังมีอำนาจให้ทุน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ และเผยแพร่กิจกรรมกีฬามวย และให้คณะกรรมการกีฬามวยจัดให้มีระเบียบและ กติกามาตรฐานสำหรับการแข่งขันกีฬามวย เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬามวย โดยจัดให้มีมาตรการเพื่อ ความปลอดภัยสำหรับนักมวย และกำหนดหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินรางวัลหรือค่าตอบแทนให้แก่ นักมวย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด

๓.๔ การควบคุม กำหนดให้จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยขึ้นมีฐานะเป็น หน่วยงานของการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยซึ่งได้ รับการแต่งตั้งจากผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการกีฬามวย มีอำนาจบังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ พนักงาน และลูกจ้างในสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย

ให้นายทะเบียนจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลในวงการกีฬามวย โดยให้ออก บัตรประจำตัวนักมวย ผู้ฝึกสอน และหัวหน้าค่ายนักมวยตามระเบียบที่คณะกรรมการกีฬามวยกำหนด

การควบคุมกีฬามวยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นายทะเบียนหรือพนักงาน เจ้าหน้าที่ที่นายทะเบียนมอบหมาย มีอำนาจเข้าไปในสนามมวยในระหว่างเวลาที่ทำการอยู่ เพื่อ ตรวจสอบใบอนุญาต สภาพและลักษณะของสถานที่ทำการ เครื่องมือเครื่องใช้และยานพาหนะ เพื่อการพยาบาลที่ใช้ในการแข่งขันกีฬามวย ตลอดจนเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกีฬามวย และยังสามารถเรียกบุคคลในวงการกีฬามวยหรือตัวแทนมาให้ถ้อยคำ หรือชี้แจงหรือให้ส่งเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการกีฬามวยเพื่อทำการพิจารณาและทำการตรวจสอบ

การจัดแข่งขันกีฬามวย การจัดตั้งสนามมวย การจดทะเบียนนักมวย ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน หัวหน้าค่ายมวย ผู้จัดการนักมวย นายสนามมวย และผู้จัดการแข่งขันกีฬามวยจะต้อง ทำการขอรับใบอนุญาตหรือต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่ กำหนด ทั้งนี้ นักมวยที่จะจดทะเบียนได้ต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๕ ปีบริบูรณ์ ไม่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรังหรือติดยาเสพติดให้โทษหรือเป็นโรคที่คณะกรรมการกีฬามวยกำหนด ไม่เป็น คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสียหาย ซึ่งคณะกรรมการกีฬามวย เห็นว่าจะนำมาซึ่งความเสียหายแก่วงการกีฬามวย และนักมวยที่จดทะเบียนแล้วต้องสังกัดค่ายมวยใด ค่ายมวยหนึ่งในการชกแต่ละครั้งแต่เพียงค่ายมวยเดียว และต้องปฏิบัติตามระเบียบของค่ายมวย โดยเคร่งครัด



หากนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่นายทะเบียนมอบหมายพบการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ สามารถทำการเพิกถอนทะเบียนเป็นการชั่วคราวหรือสั่งพักใช้ใบอนุญาตโดยมีกำหนดระยะเวลาตามที่เห็นสมควร แต่ไม่เกินครั้งละ ๖ เดือน

ในส่วนของนายสนามมวย ผู้ตัดสิน หัวหน้าค่ายมวย ผู้จัดการแข่งขันกีฬามวย ยังมีหน้าที่ตามที่พระราชบัญญัตินี้กำหนดเป็นการเฉพาะด้วย

นอกจากนี้ ยังมีหลักเกณฑ์อันเป็นข้อห้ามที่เกี่ยวข้องกับการให้ประโยชน์แก่บุคคลในวงการกีฬามวย ซึ่งจะทำให้หมวยทำการล้มมวย ผู้ตัดสินไม่ตัดสินตามระเบียบและกติกา

๓.๕ กองทุนกีฬามวย กำหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนกีฬามวย ในภารกิจแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุ้มครองและควบคุมกีฬามวย โดยกองทุนกีฬาประกอบด้วยเงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้ เงินอุดหนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทย เงินหรือทรัพย์สินที่ผู้อุทิศให้ ดอกผลและประโยชน์ที่เกิดจากกองทุนเงินที่ได้จากค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามพระราชบัญญัตินี้ และรายได้ที่เกิดจากการดำเนินการกองทุน

นอกจากนี้ ยังได้กำหนดบทลงโทษว่าผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องรับโทษตามที่พระราชบัญญัติกีฬามวยนี้กำหนดไว้

๔. ข้อควรพิจารณาที่สำคัญ

พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้รับการตราขึ้นเพื่อควบคุมดูแลการแข่งขันมวยและส่งเสริมสนับสนุนกีฬามวยให้มีมาตรฐาน โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมระหว่างนักมวยกับผู้จัดการ นักมวย หัวหน้าค่ายมวย ผู้จัดการรายการแข่งขันมวยและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนได้รับความพึงพอใจจากบุคคลในวงการกีฬามวยว่ากฎหมายดังกล่าวจะส่งเสริมและอำนวยความสะดวกต่อวงการกีฬามวยของไทยได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ นั้น ยังคงมีประเด็นข้อกฎหมายที่น่าสนใจและสมควรได้รับการพิจารณาต่าง ๆ ดังนี้



๔.๑ นักมวยที่มีอายุต่ำกว่า ๑๕ ปีบริบูรณ์ พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้นักมวยที่จะจดทะเบียนได้ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๕ ปีบริบูรณ์ และการจดทะเบียนผู้เยาว์^๓ เป็นนักมวยต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้แทนโดยชอบธรรม ซึ่งผู้เยาว์ที่จดทะเบียนเป็นนักมวยแล้วสามารถทำนิติกรรมอันเกี่ยวกับการเข้าแข่งขันกีฬามวยได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม อย่างไรก็ตามนักมวยที่มีอายุต่ำกว่า ๑๕ ปีบริบูรณ์ จะยังไม่อาจจดทะเบียนเป็นนักมวยได้ แต่นักมวยที่มีอายุต่ำกว่า ๑๕ ปีบริบูรณ์ ก็สามารถเข้าแข่งขันกีฬามวยได้ ตามมาตรา ๒๖ วรรคสอง ที่กำหนดให้ผู้จัดการแข่งขันกีฬามวยจะต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนตามหลักเกณฑ์การอนุญาตให้จัดการแข่งขันกีฬามวย ในกรณีนักมวยที่มีอายุต่ำกว่า ๑๕ ปีบริบูรณ์ จะกระทำได้เฉพาะมีอุปกรณ์ในการป้องกันความปลอดภัยในขณะที่เข้าแข่งขัน อนึ่ง คำว่า “อุปกรณ์ในการป้องกันความปลอดภัย”^๔ ในที่นี้ กฎหมายมิได้กำหนดบทนิยามเอาไว้ แต่ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายย่อมหมายถึงเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีไว้เพื่อต้านทานหรือคุ้มครองนักมวยที่เข้าแข่งขันให้พ้นอันตรายอันอาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างการแข่งขัน ซึ่งเครื่องป้องกันศีรษะ (HEADGUARD) และนวมก็ถือเป็นอุปกรณ์ในการป้องกันความปลอดภัยตามความหมายดังกล่าว

๔.๒ การสังกัดค่ายมวย พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓ กำหนดให้นักมวยที่จดทะเบียนต้องสังกัดค่ายมวยใดค่ายมวยหนึ่งในการชกแต่ละครั้งแต่เพียงค่ายมวยเดียว และต้องปฏิบัติตามระเบียบของค่ายมวยที่ได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการกีฬามวยโดยเคร่งครัด ประกอบกับระเบียบคณะกรรมการกีฬามวยว่าด้วยการสังกัดและย้ายสังกัดค่ายมวย พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๑๐ กำหนดให้นักมวยมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของค่ายมวยที่ตนสังกัดอยู่ และต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณของนักมวยโดยเคร่งครัด และตกลงมอบให้หัวหน้าค่ายมวยมีอำนาจในการกำหนดแผนการฝึกซ้อม การเข้าร่วมแข่งขัน การกำหนดเงินรางวัล และโต้แย้งสิทธิต่าง ๆ แทนนักมวย และข้อ ๑๑ กำหนดให้นักมวยที่สังกัดค่ายมวยจะต้องเข้าแข่งขันในนามของค่ายมวยที่ตนสังกัดและใช้ชื่อแข่งขันตามที่กำหนดในสัญญาเท่านั้น ในกรณีที่นักมวยจะเข้าแข่งขันในนามอื่นให้กระทำได้โดยความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากหัวหน้าค่ายมวย

ดังนั้น ในกรณีที่มิให้นักมวยขึ้นชกมวยโดยไม่สังกัดค่ายหรือไม่ได้รับอนุญาตจากค่ายมวย จึงถือว่ามี การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือกฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ซึ่งนายทะเบียนจะมีอำนาจตามมาตรา ๓๙ เพิกถอนทะเบียนนักมวยได้โดยมีกำหนดระยะเวลาตามที่เห็นสมควรแต่ไม่เกินครั้งละ ๖ เดือน โดยมีใช้กรณีที่นักมวยจะต้องรับโทษจำคุกอย่าง ที่หลาย ๆ คนเข้าใจกันผิดไป เว้นแต่จะได้มีการฝ่าฝืนกระทำการใด ๆ ในระหว่างเวลาที่ถูกเพิกถอนทะเบียนดังกล่าวอีก จึงจะต้องรับโทษจำคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

^๓บุคคลย่อมพ้นจากภาวะผู้เยาว์และบรรลุนิติภาวะเมื่อมีอายุ ๒๐ ปีบริบูรณ์ และผู้เยาว์ย่อมบรรลุนิติภาวะเมื่อทำการสมรส.

^๔บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง ทาหรือเกี่ยวกับอุปกรณ์ในการป้องกันความปลอดภัยในการแข่งขันกีฬามวยตามความในพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ เลขเสร็จ ๒๔๖/๒๕๔๔.



๔.๓ สภาพปัญหา หลังจากที่ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ ทางสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยได้จัดให้มีการทำวิจัยเรื่องการใช้บังคับพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อให้ทราบว่ามีเรื่องใดบ้างที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจากผลการวิจัยพอสรุปได้ว่า ในปัจจุบันยังคงมีปัญหาเกี่ยวกับการส่งเสริมและการให้สวัสดิการแก่บุคคลในวงการกีฬามวย ปัญหามาตรการเพื่อความปลอดภัยของนักมวย ปัญหาเรื่องการจ่ายเงินรางวัลแก่นักมวยซึ่งกฎหมายกำหนดว่าต้องไม่น้อยกว่า ๕๐% แต่ในความเป็นจริงอาจต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด ปัญหาเรื่องระเบียบกติกาการแข่งขันที่ขาดการประชาสัมพันธ์ ปัญหาการหลีกเลี่ยงหรือการอาศัยช่องว่างของกฎหมาย ปัญหาจรรยาบรรณของบุคคลในวงการกีฬามวย และปัญหาการล้มมวย เป็นต้น

๕. บทสรุป

การพัฒนางานวงการกีฬามวยโดยเฉพาะมวยไทยอันเป็นมรดกของชาติให้มีมาตรฐานนั้นไม่ใช่เรื่องยาก หากแต่การพัฒนากีฬามวยจักต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยภาครัฐจะต้องให้ความสำคัญกับกีฬามวย สนับสนุนกีฬามวยทั้งทางด้านงบประมาณ บุคลากร อุปกรณ์ที่ทันสมัย การประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมให้มีการสืบทอดกีฬามวยสู่คนรุ่นใหม่ บุคคลในวงการกีฬามวยจะต้องศึกษาและเคารพในบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ กฎ ระเบียบ ตลอดจนข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และภาคประชาชนจะต้องส่งเสริมให้มีการแข่งขันกีฬามวยอย่างเป็นธรรม ไม่ส่งเสริมให้มีการพนันหรือการล้มมวย หากทุกภาคส่วนกระทำได้นี้แล้วการพัฒนางานวงการกีฬามวยให้มีมาตรฐานและมีความเป็นสากล ก็คงจะเป็นจริงได้อย่างแน่นอน **จ**